

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ญาติโยมมีความตั้งใจมาทำบุญทำทานเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีเก่ามีเรื่องอะไรต่างๆ มีอะไรที่ได้ทำไม่ได้ไม่งาม ก็ให้เรลดละปล่อยวางไปกับปีเก่าเสีย ได้เคยพูดจาปราศรัยพูดไม่ได้ไม่งามต่อกัน พูดผิดจากหลักศีลธรรมทำให้เกิดทุกข์ ก็ให้ลดละปล่อยวางไปกับปีเก่าไปเสีย การพูด การคิดในจิตในใจ ที่คิดไม่ได้ไม่งามต่อซึ่งกันและกัน ให้คิดทุกข์เกิดขึ้นก่อให้เกิดความลำบาก ความคิดที่ไม่ได้ไม่งามก็พากันลดละปล่อยวางไป ปีเก่าก็เรียกว่าเสียสละไปในอดีต ที่ผ่านมาแล้วก็ให้แล้วไป นี้อากาศในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ศรัทธาญาติโยมได้มีเจตนาประสงค์งานใดตั้งเอาไว้ในสิ่งนั้น เราก็ควรจะพิจารณาว่าการทำอะไรทำให้เกิดมีความสุข ทำไปแล้วมีความสุข เราก็เรียกว่าทำถูกต้องตามหลักปฏิบัติ เหมือนเราทำทานการกุศลสิ่งของต่างๆ มีอาหารสำหรับกับข้าว บ้างจ่ายเงินทองสิ่งของต่างๆก็ดี อันนี้เราได้ทำไว้แล้วเราก็สบายใจ ถ้าได้ทำความดีในปีใหม่ การพูดจาปราศรัยชักชวนกันทำความความดี ชักชวนกันทำทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็ดี เพื่อให้จิตใจของตนได้รับความสงบ ก็จะพบกับความสุขสงบทางด้านจิตใจ เราก็จะพยายามพิจารณาให้ใจของเรานั้นมีความสงบมีความสุข ก็ให้เราคิดอย่างนั้น เมื่อเราพูดคุยกันก็ดี ชักชวนกันทำคุณงามความดี มีเหตุมีผล มีประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้า พานำให้ตนเองเจริญรุ่งเรืองพร้อมหมู่ผู้ทั้งหลาย การคุยกันก็ดี อย่างสมัยครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแนะนำสั่งสอนพระภิกษุ ภิกษุณี ภิกษุโณในสมัยครั้งพุทธกาลว่าสนทนากันอยู่ที่ไหน เมื่อพระองค์ออกจากบรรมแล้ว พระองค์เสด็จไปหาภิกษุ ภิกษุณีก็ดี นั่งเป็นหมู่ผู้กันอยู่ คุยเรื่องอะไร เมื่อจัดที่นั่งให้พระองค์ประทับเรียบร้อยแล้ว ก็ยกมือไหว้เคารพ แล้วพระองค์จึงถามว่าพวกเธอสนทนากันเรื่องอะไร อยู่ที่นี่สนทนาเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ สนทนาเรื่องพระราชาเสด็จไปเมืองนั้นเมืองนี้ หรือจะไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้ ไปจุดงค์ที่ไหนอย่างนี้ พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า ให้พากันสนทนาในเรื่องคำสอนของเราเถาคดที่ตรัสสอนพวกเธอทั้งหลาย..นี้พระพุทธองค์สอนอย่างนั้น ให้สนทนากันในเรื่องที่เป็นประโยชน์จะได้ไม่เสียเวลา จะได้นำคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสสอนไว้นั้นมาปฏิบัติ เราก็จะได้พากันตั้งใจกันทำคุณงามความดี ปฏิบัติตาม

..เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่เราก็ได้ทำเหมือนกัน เราได้ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไร..เอ.. มันมีความสุข ความสงบ มีความสบายสมานสามัคคีปรองดองกันเหมือนทุกคนนั่งกันอยู่เงียบๆ ณ ที่นี้ ความสงบคือความสุข ไม่มีอะไรวุ่นวายเกิดขึ้น มีความสงบอยู่ด้วยกัน ด้วยความเมตตาต่อซึ่งกันและกัน นั่งอยู่ด้วยกันอย่างสะดวกสบาย ไม่คิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่อซึ่งกันและกัน คิดแต่จะมีเมตตาสามัคคีปรองดองกัน ไปไหนมาไหนก็เห็นกันซึ่งกันและกัน เป็นญาติธรรมด้วยกัน ได้มาทำบุญร่วมกัน ไม่ว่าจะอยู่จะไปพบกันอยู่ในวัดไหนก็ดี วัดใต้วัดเหนือ วัดทางไหนก็ดี ไปบ้านในเมืองในประเทศไหน ให้ทุกคนแต่เรื่องที่เป็นผลเป็น

ประโยชน์ ที่จะทำให้ความสุขเกิดขึ้น เส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็ควรจะปฏิบัติในเรื่องอย่างนั้น เมื่อเราปฏิบัติในเรื่องนั้น ก็จะนำพาชีวิตของพวกเราที่มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์ ได้ทำคุณงามความดีไว้เป็นที่พึ่งของตน บุญกุศลนี้แล หากเราเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารยังไม่ถึงนิพพานเมื่อไหร่ ยังไงๆเราก็ต้องเกิดอีก แต่ขอให้ไปเกิดในที่ดีๆ มีความสุขทั้งกายและวาจาใจ มีทั้งโอกาสทรัพย์สมบัติอำนวยความสะดวกให้ ตามความปรารถนาของพวกเรา ตามที่มีความปรารถนาเอาไว้ เหตุฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทุกท่านมีความตั้งใจอย่างนั้น ก็ขออำนวยความสะดวกในเรื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ หากมีจิตประสงค์งานงใดได้ปรารถนาไว้ในใจแล้ว ก็ขอให้อำนาจบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลาย จงดลบันดาลให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกท่าน ได้ประสบพบเห็นแต่สิ่งที่ดีตนเองพึงปรารถนาไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ..ขอเจริญพร..